

THÔNG TIN NỘI BỘ

(Dùng trong sinh hoạt chi bộ tháng 5 năm 2020)

- **Nhiệt liệt chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)!**
- **Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang thị xã La Gi quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh !**

1- Tình hình thị xã	2- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
---------------------	--

TÌNH HÌNH THỊ XÃ: *Bản tin nội bộ kỳ này trích đăng phần đánh giá chung và một số nhiệm vụ trọng tâm của quý II trong Báo cáo số 120/BC-UBND, ngày 20/3/2020 của UBND thị xã về tình hình kinh tế - xã hội quý I và những nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2020.*

Ngày từ đầu năm, thực hiện Quyết định số 68/QĐ-UBND, Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh Bình Thuận, Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 16/12/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã và Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 27/12/2019 của Hội đồng nhân dân thị xã về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của thị xã năm 2020, UBND thị xã đã chủ động triển khai và giao nhiệm vụ cho các ngành, địa phương tập trung thực hiện nên tình hình kinh tế xã hội quý I năm 2020 (trong đó có công tác chăm lo Tết Nguyên đán) đạt được những kết quả như sau:

*** Đánh giá chung:**

Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2020 của thị xã tiếp tục phát triển ổn định; việc chấp hành thực hiện nhiệm vụ công cụ của các cơ quan, đơn vị trong thời gian được thực hiện tốt hơn. Chương trình phát triển đô thị thị xã La Gi đến năm 2035 đã được UBND tỉnh phê duyệt, tạo điều kiện thuận lợi để thị xã tiếp tục kêu gọi đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng sớm hoàn chỉnh các tiêu chuẩn còn lại của đô thị loại III.

- Công tác thu ngân sách tiếp tục được tập trung, số thu tăng so với cùng kỳ, tổng thu ngân sách nhà nước quý I/2020 ước đạt 69.579 tỷ đồng, đạt 173,95% dự toán quý, đạt 41,17% dự toán năm, bằng 103,67% so với cùng kỳ. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài chính được thực hiện, kiểm soát chặt chẽ, đúng quy định. Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn thị xã.

- Giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN tăng so với cùng kỳ, giá trị sản xuất (tính theo giá so sánh 2010) ước đạt 272,76 tỷ đồng, so với kế hoạch đạt 18,62%, so

cùng kỳ bằng 103,10%. Hoạt động khai thác hải sản được duy trì, sản lượng khai thác đạt khá. Tuyên truyền, phổ biến các quy định mới về quản lý hoạt động khai thác thủy sản được thường xuyên thực hiện; nhất là chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách tăng cường quản lý, ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài, đến nay không có tàu cá khai thác hải sản trái phép vùng biển nước ngoài bị bắt giữ.

- Đã chủ động trong công tác sản xuất vụ Đông xuân 2019-2020, đến nay trên địa bàn thị xã không xảy ra tình trạng thiếu nước sản xuất và sinh hoạt, chương trình sản xuất thanh long VietGAP được quan tâm triển khai thực hiện, công tác phòng chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi được triển khai kịp thời có hiệu quả., nhất là trong công tác phòng chống bệnh Dịch cúm gia cầm, không xảy ra tái bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

- Công tác kiểm tra tình hình vi phạm trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường, xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn thị xã đã được tăng cường.

- Chất lượng giáo dục, đào tạo được duy trì. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm, thực hiện tốt. Các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội cơ bản được bảo đảm, đặc biệt chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

- Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo của tỉnh, Thị ủy.

- Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững, đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, thị xã không để xảy ra việc tụ tập phản đối, gây rối.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế đáng lưu ý là:

- Tiến độ đầu tư hạ tầng vào cụm công nghiệp Tân Bình 1, Tân Bình 2 chưa chuyển biến, việc thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp còn hạn chế.

- Công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản, môi trường, đất đai, xây dựng và trật tự đô thị tuy có chuyển biến nhưng vẫn còn xảy ra ở một số xã, phường, thị trấn.

- Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội có một số nơi còn tiềm ẩn yếu tố khó lường; tệ nạn ma túy, cờ bạc, tội phạm hình sự về ma túy chưa được ngăn chặn hiệu quả.

* Một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II

- Công nghiệp và TTCN:

+ Tiếp tục phối hợp, hỗ trợ chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư các hạng mục hạ tầng các cụm công nghiệp; đưa hệ thống xử lý nước thải tập trung của Cụm công nghiệp Tân Bình 1 và Nhà máy xử lý nước thải Cảng cá La Gi đi vào vận hành chính thức

+ Tiếp tục chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, kịp thời giải quyết các khó khăn trong quá trình thực hiện hoạt động nạo vét, thông luồng cửa biển La Gi; dự án lấn biển tạo khu dân cư thương mại dịch vụ mới La Gi.

- Phát triển nông nghiệp, nông thôn, kinh tế thủy sản:

+ Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tái cơ cấu ngành, ngành nông nghiệp; ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ trên các lĩnh vực nông nghiệp; đẩy mạnh thực hiện chương trình sản xuất rau an toàn, thanh long VietGAP. Triển khai kịp thời công tác tiêm phòng và phòng chống các loại dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng, và phòng cháy, chữa cháy rừng thị xã mùa khô năm 2020. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, xã, phường phối hợp doanh nghiệp, người dân chủ động ứng phó trước tình hình xuất khẩu nông sản khó khăn do dịch bệnh Covid -19.

+ Tiếp tục thực hiện nghiêm các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách nhằm quản lý, ngăn chặn, chấm dứt tàu cá, ngư dân khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác thủy sản ở vùng biển xa. Tổ chức tập huấn tuyên truyền cho ngư dân các xã, phường các quy định về khai thác, an toàn hoạt động trên biển và vấn đề hợp tác trong lĩnh vực khai thác thủy sản giữa Việt Nam với các nước và các tổ chức nghề cá quốc tế; vấn đề phòng chống di cư trái phép sang Úc bằng đường biển.

+ Theo dõi diễn biến bão và tình hình mưa, lũ, triều cường trên địa bàn; tổ chức triển khai thực hiện tốt phương án, kế hoạch phòng, chống thiên tai và TKCN để đối phó với mọi tình huống bất lợi, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

+ Rà soát, chủ động làm việc với các Sở, ngành theo dõi các tiêu chí để có giải pháp xây dựng xã Tân Bình đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020; các chỉ tiêu nâng chuẩn đối với 03 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.

- Thương mại – dịch vụ và du lịch:

+ Tập trung, tích cực phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án du lịch; cải thiện môi trường

đầu tư về du lịch. Thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, nhất là công tác an ninh trật tự tại các điểm du lịch, đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá xúc tiến du lịch.

+ Tập trung chỉ đạo công tác đầu tư xây dựng chợ La Gi đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đã đề ra;

+ Tăng cường theo dõi diễn biến tình hình thị trường, phối hợp kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại. Quản lý, giám sát, kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và các hình thức kinh doanh đa cấp trái pháp luật trên địa bàn.

- Lĩnh vực xây dựng, tài nguyên và môi trường:

+ Tăng cường công tác quản lý quy hoạch; hoàn thành cắm mốc giới ra thực địa đối với quy hoạch chung thị xã La Gi đến năm 2035. Tiếp tục thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch theo phân cấp của UBND tỉnh.

+ Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch chuyên đề của Thị ủy về công tác quản lý trật tự xây dựng. Tăng cường công tác kiểm tra trật tự xây dựng, trật tự đô thị nhằm hạn chế công trình xây dựng vi phạm; chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành thực hiện nghiêm túc, kiên quyết các quyết định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực xây dựng.

+ Tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng theo Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 17/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh, quản lý tốt tài nguyên khoáng sản, tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch chuyên đề của Thị ủy về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, tổ chức các hoạt động hưởng ứng bảo vệ môi trường trên địa bàn thị xã.

- Tài chính, ngân sách và đầu tư phát triển:

+ Chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách, tập trung rà soát các khoản nợ, phân đầu thu vượt chỉ tiêu để đảm bảo điều hành nhiệm vụ chi thường xuyên theo kế hoạch giao đầu năm 2020, ưu tiên chi lương, phụ cấp lương, chi nh sách an sinh xã hội, kinh phí công đoàn và chi thực hiện các nhiệm vụ chính trị khác, chi thanh toán các công trình xây dựng cơ bản trọng điểm, bức xúc trên tinh thần tiết kiệm, có hiệu quả; sớm hoàn tất các thủ tục để đưa vào bán đấu giá các khu đất, khu dân cư tạo nguồn thu tiền sử dụng đất theo kế hoạch.

+ Tập trung huy động các nguồn lực, thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách. Thường xuyên chỉ đạo các đơn vị được giao làm chủ đầu tư hoặc quản lý điều hành dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình XDCB. Tích cực tranh thủ các nguồn vốn từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ cho địa phương để đầu tư xây dựng các công trình.

+ Nâng cao hiệu quả kêu gọi đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư. Tiếp tục rà soát các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước chậm triển khai để có biện pháp tháo gỡ, đề xuất xử lý theo quy định.

- Các vấn đề xã hội:

+ Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục, giảm thiểu tỷ lệ học sinh bỏ học; chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc xét hoàn thành chương trình tiểu học, xét tốt nghiệp THCS. Tăng cường các biện pháp duy trì sĩ số, vận động số trẻ em bỏ học tiếp tục đến trường trong học kỳ II năm học 2019-2020 (sau kỳ nghỉ do dịch bệnh Covid -19). Thường xuyên rà soát và thực hiện kế hoạch duy trì đạt chuẩn quốc gia về phổ cập.

+ Tiếp tục thực hiện tốt công tác giám sát và phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19; tiếp tục nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh. Thúc đẩy thực hiện các giải pháp tăng tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân theo kế hoạch đề ra. Tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.

+ Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn trong quý II/2020 và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, phục vụ Đại hội Đảng các cấp; triển khai phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tập trung chỉ đạo xã nông thôn mới, phường văn minh đô thị. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng quê hương La Gi, Bình Thuận và giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước; tiếp tục thực hiện công tác biên tập và xuất bản đặc san 15 năm thành lập và phát triển thị xã La Gi.

+ Tiếp tục thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và tổ chức kiểm tra việc chi trả trực tiếp tại một số xã, phường. Theo dõi, đôn đốc tiến độ vận động Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo và tổng hợp, khảo sát, xét duyệt nhu cầu nhà ở người có công, hộ nghèo và cận nghèo. Triển khai việc ký kết hợp đồng các lớp dạy nghề nông thôn, giải quyết việc làm, hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm.

- Về công tác quản lý hành chính Nhà nước; quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội:

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2019; tiếp tục kiểm tra việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ Chính quyền điện tử ở các cơ quan đơn vị và UBND các xã, phường. Tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại tố cáo trên 85% và các biện pháp phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công vụ.

Bảo đảm quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương; tiếp tục phối hợp các cơ quan y tế thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, chủ động phát hiện và xử lý kịp thời các vấn

đề phát sinh không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra “điểm nóng” và các hoạt động gây rối an ninh trật tự. Đấu tranh trấn áp tội phạm và ngăn chặn có hiệu quả tệ nạn ma túy, cờ bạc; phòng chống trộm cắp tài sản và xâm hại trẻ em; giải quyết tốt các mâu thuẫn trong dân cư có nguy cơ dẫn đến gây thương tích. Thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn giao thông./.

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH: *Bản tin nội bộ trích đăng phần Đánh giá kết quả 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, giai đoạn 2016 – 2020 và Những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới của Báo cáo số 622 – BC/TU, ngày 10/4/2020 của Ban Thường vụ Thị ủy về Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2016 – 2020.*

*** Đánh giá kết quả 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, giai đoạn 2016 – 2020**

Kết quả đạt được

- Các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị nghiêm túc xây dựng kế hoạch triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, với các nội dung cụ thể. Do đó, nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết bước đầu đạt kết quả khả quan.

- Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt các chuyên đề đạt tỷ lệ cao; việc đăng ký kế hoạch nêu gương của người đứng đầu, kế hoạch cá nhân tự giác làm theo hầu hết các cá nhân nghiêm túc thực hiện.

- Công tác phát hiện gương người tốt, việc tốt được cấp ủy quan tâm chỉ đạo, có nhiều tấm gương điển hình được tuyên dương ở các cấp.

- Các cấp ủy tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; việc xây dựng, phát hiện, lựa chọn, đăng ký các điển hình tiên tiến được thực hiện nghiêm túc.

Hạn chế, khuyết điểm

- Việc học tập, tuyên truyền, phổ biến chưa thường xuyên, sâu rộng trong nhân dân; kết quả làm theo gương Bác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân còn hạn chế.

- Công tác tuyên truyền giới thiệu gương điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa thường xuyên, nề nếp.

- Một số chi bộ chưa thực hiện đều về sinh hoạt chuyên đề trong sinh hoạt định kỳ; chưa dành thời lượng thích đáng để đánh giá việc học tập và làm theo

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên tại chi bộ.

- Một số nơi chưa quan tâm thực hiện theo quy định người đứng đầu cấp ủy, chính quyền báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm với chi bộ nơi sinh hoạt; cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với ban thường vụ cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, chi bộ nơi sinh hoạt một số nơi chưa quan tâm thực hiện.

- Việc cam kết thực hiện còn hình thức, chưa cụ thể, chưa gắn với vị trí, chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực hiện tốt việc phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động nên kết quả thực hiện các mô hình, nhân rộng điển hình còn hạn chế.

Nguyên nhân

- Một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu nhận thức chưa thật sự đầy đủ, sâu sắc về tầm quan trọng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong lãnh đạo, chỉ đạo đôi lúc chưa sâu sát, chưa gắn với nhiệm vụ chính trị thường xuyên tại cơ quan, đơn vị mình. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa thấy hết ý nghĩa và trách nhiệm của bản thân trong việc học tập và làm theo Bác; tính nêu gương của cán bộ lãnh đạo chưa rõ nét.

- Công tác kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy, địa phương chưa thường xuyên, chất lượng còn hạn chế; việc cảnh báo, phòng ngừa sai phạm thiếu kịp thời cho nên một số cán bộ, đảng viên thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống không được phát hiện sớm để kịp thời uốn nắn dẫn đến phải kỷ luật đảng hoặc xử lý theo quy định pháp luật.

*** Những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới**

- Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề năm 2020; ý nghĩa, vai trò của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng nền tảng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ý thức trách nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo Bác. Tiếp tục đổi mới phương pháp và hình thức tuyên truyền, giáo dục, quan tâm công tác tuyên truyền miệng, trên báo chí và mạng xã hội.

- Tiếp tục rà soát, xây dựng chuẩn mực đạo đức theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị; gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm túc việc đăng ký, báo cáo kết quả cam kết tu dưỡng, rèn luyện của người đứng đầu, đảng viên và cá nhân tự giác làm theo của cán bộ, công chức, viên chức ngoài đảng.

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp theo Quy định số 55-QĐ/TU ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.

- Các cấp ủy tiếp tục triển khai nghiêm túc các mô hình, điển hình tiên tiến đã đăng ký theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, giai đoạn 2018 – 2020. Tăng cường biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền về các điển hình tiên tiến, các gương người tốt, việc tốt để tạo sức lan tỏa trong Đảng và trong xã hội, nhất là vào dịp sinh nhật Bác (19/5) và nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước, địa phương.

- Tiếp tục chỉ đạo rà soát kết quả triển khai thực hiện đầy đủ, đồng bộ những nội dung theo Kế hoạch số 31-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 47-KH/TU, ngày 14/11/2016 của Ban Thường vụ Thị ủy và các kế hoạch liên quan đến triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tiếp tục tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà dư luận xã hội quan tâm.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” trong khối cơ quan hành chính, quản lý Nhà nước; phát hiện những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả để giới thiệu, nhân rộng, đồng thời kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm luột hoặc thiếu quan tâm, triển khai hình thức.

- Tổ chức sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “*đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” trên địa bàn thị xã.

